

Năm học 2018 - 2019 đã bắt đầu, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, thì các khoản đóng góp trong nhà trường là vấn đề được các bậc phụ huynh quan tâm, chú trọng.

Nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính, chống lạm thu trong trường học trên địa bàn thành phố, ngày 6/9/2018, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1394/UBND-GDĐT về việc thực hiện nghiêm túc các khoản thu đầu năm học 2018 - 2019 trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS. Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Thái Bình cho biết: Để không xảy ra tình trạng thu trái quy định dưới mọi hình thức, UBND thành phố đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp các phòng, ban liên quan rà soát, thanh kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, chi theo quy định của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2814/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập. Các nhà trường phải có kế hoạch về thời gian thu hợp lý, khắc phục tình trạng tập trung các khoản thu dồn vào đầu năm học, ảnh hưởng đến các gia đình có nhiều con đi học, có gia đình có mức thu nhập không cao. Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt. Các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, thông tin các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học... Cùng với việc tăng cường công tác quản lý thu, chi, chống lạm thu trong trường học của ngành chức năng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng khuyến cáo các phụ huynh học sinh cần chủ động tìm hiểu thông tin các khoản thu, chi đầu năm học, qua đó kịp thời phát hiện và phản ánh với ngành chức năng khi phát hiện các khoản thu không hợp lý để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo, trước khi khai giảng năm học mới, Trường THCS Quang Trung đã tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh; họp phụ huynh toàn trường để công khai các khoản thu, chi trong năm học 2017 - 2018, kế hoạch dự kiến thu năm học 2018 - 2019, bao gồm các khoản thu bắt buộc và các khoản thu tự nguyện. Trong đó, các khoản thu như sửa chữa nhỏ, trông giữ xe đạp, nước uống, học thêm buổi 2, bảo hiểm y tế... được xây dựng đúng văn bản quy định. Đồng thời chia nhỏ các khoản thu ra nhiều đợt nên đầu năm học tất cả các khoản thu phải đóng không vượt quá 500.000 đồng. Thấy giáo Nguyễn Đức Quang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Công tác thu, chi của nhà trường luôn bảo đảm chặt chẽ, công khai. Đối với các khoản thu bắt buộc, nhà trường sẽ thông tin đầy đủ để phụ huynh học sinh nắm rõ; các khoản thu như quỹ phụ huynh do phụ huynh bàn, thống nhất mức thu, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm nhưng phải hợp lý, phù hợp với mức sống của người dân địa phương và mặt bằng

## THÀNH PHỐ, THÁI THỤY Tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học mới



Giờ học của thầy và trò Trường THCS Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).

chung của các trường trên địa bàn. Cô giáo Đào Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú chia sẻ: Nhiều năm nay, Ban giám hiệu nhà trường chưa nhận được bất cứ phản ánh nào của phụ huynh học sinh liên quan đến việc lạm thu. Đây là kết quả của việc thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu của học sinh theo quy định của Nhà nước cũng như các khoản tự nguyện đóng góp để phụ huynh học sinh giám sát, kiểm tra. Đơn cử như năm học này, tất cả các khoản thu đều được nhà trường công khai tới tất cả các phụ huynh học sinh, niêm yết tại Phòng hội đồng; đồng thời nhà trường không huy động các khoản thu xã hội hóa. Ngoài ra, hơn 50 học sinh thuộc hộ nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn đều được miễn đóng quỹ phụ huynh, tiền gửi xe, nước uống. Những khoản thu, chi từ nguồn quỹ phụ huynh đều do đại diện cha mẹ học

sinh quản lý, được ghi chép đầy đủ và công khai tới phụ huynh học sinh vào cuối kỳ học. Ban giám hiệu cũng thẳng thắn, cầu thị tiếp thu, giải đáp những thắc mắc liên quan nên luôn nhận được sự đồng thuận cao của phụ huynh học sinh.

Việc đóng nộp các khoản đầu năm của học sinh là cần thiết để các trường có kinh phí chi nhiều hoạt động trong suốt năm học cũng như mua sắm, bổ sung thêm trang thiết bị dạy học, tăng cường cơ sở vật chất trong các nhà trường. Vấn đề cần quan tâm là các nhà trường phải đúng quy định, công khai, minh bạch, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong phụ huynh học sinh; tránh tình trạng lạm thu, thu trái quy định... gây bất bình trong phụ huynh học sinh và dư luận xã hội.

Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục huyện Thái Thụy tăng cường

công tác quản lý, hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thực hiện các khoản đóng góp đầu năm học mới theo quy định, tránh tình trạng lạm thu.

Bước vào đầu năm học mới, câu chuyện đóng góp, thu, chi tài chính tại các trường học luôn thu hút được sự quan tâm lớn của các bậc phụ huynh học sinh. Anh Phạm Công Hoat, xã Thụy Sơn cho biết: Năm nay con tôi lên lớp 5. Bước vào đầu năm học mới, tôi mới thấy đóng các khoản cho nhà trường với hơn 700.000 đồng trong đó tiền bảo hiểm y tế hơn 500.000 đồng, tiền tu sửa cơ sở vật chất 150.000 đồng... Các khoản đóng góp trên đã được nhà trường thống nhất với phụ huynh đầu năm học mới và thông báo trên đài truyền thanh xã nên tôi thấy rất công khai, minh bạch và không có gì thắc mắc.

Thầy giáo Nguyễn Văn Chanh, Hiệu trưởng Trường



Cô và trò Trường Mầm non Thụy Chính (Thái Thụy).

Tiểu học Thụy Sơn cho biết: Ngay từ đầu tháng 8, Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với ban đại diện hội cha mẹ học sinh tổ chức rà soát, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc nuôi bán trú để thống nhất chủ trương, lập kế hoạch dự trù các khoản thu, chi, trong đó có các khoản thu hộ, chi hộ, các khoản theo thỏa thuận, đồng thời thực hiện niêm yết công khai tại trường và báo cáo với UBND xã xin chủ trương thống nhất. Sau đó, nhà trường tổ chức họp cha mẹ học sinh lấy ý kiến về các khoản đóng góp và trình Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thẩm định và thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

Ngoài thực hiện đúng quy trình tổ chức thu, các khoản thu của Trường Tiểu học Thụy Sơn hiện nay đều thực hiện theo đúng quy định chung của tỉnh. Cụ thể đối với các khoản thu hộ, chi hộ nhà trường đã thỏa thuận với phụ huynh về mức thu phục vụ bán trú bảo đảm nguyên tắc thu đủ chi, không có lãi. Đối với các khoản thu thỏa thuận như học thêm nhà trường thu tối đa 10.000 đồng/học sinh/buổi, nước uống thu tối đa 10.000 đồng/học sinh/tháng, tiền sửa chữa nhỏ, mua sắm thiết bị thu tối đa 150.000 đồng/học sinh/năm học.

Cũng như Trường Tiểu học Thụy Sơn, để thực hiện việc thu, chi đầu năm học mới theo quy định, nhiều trường học trên địa bàn huyện Thái Thụy đã thực hiện tốt việc thu các khoản xã hội hóa. Đồng thời, hướng dẫn phụ huynh học sinh tổ chức việc may đồng phục, mua sắm trang thiết bị học tập trường mầm non, sách giáo khoa. Cô giáo Trịnh Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Với đặc thù là trường chuyên đào tạo học sinh giỏi của huyện nên công tác xã hội hóa nhằm phục vụ công tác khuyến học luôn được nhà trường quan tâm. Nhà trường đã xây dựng được quỹ khuyến học từ nguồn ủng hộ của các bậc cha mẹ học sinh để khuyến khích, động viên cho các học sinh giỏi và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc xã hội hóa của nhà trường dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và không áp dụng dưới hình thức cào bằng, quy định mức sàn.

Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập và hướng dẫn của các cấp, ngành, ngày 24/7/2018, Phòng đã có Công văn số 315 về việc "hướng dẫn thực hiện các khoản thu hộ, chi hộ và thu theo thỏa thuận năm học 2018 - 2019". Trong đó, hướng dẫn chi tiết các khoản thu hộ, chi hộ, thu thỏa thuận, định kỳ các khoản thu, quy trình tổ chức thu tại các trường mầm non, trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Ngoài ra, để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính tại các trường, trước đầu năm học mới, Phòng đã tổ chức tập huấn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp từ gia đình học sinh và khoản xã hội hóa cho toàn bộ 145 trường mầm non, tiểu học, THCS trong toàn huyện.

MINH NGUYỆT - TRẦN TUẤN

## 3.400 người tham gia giải marathon lớn nhất Việt Nam

(chinhphu.vn) Cuộc đua chạy bộ đường núi ở Việt Nam (Vietnam Mountain Marathon) năm 2018 sẽ có sự tham gia của nhiều nhà vô địch các giải chạy đường trường lớn trên thế giới.

Cuộc đua diễn ra trong hai ngày 22 - 23/9 tại Sa Pa (Lào Cai) với sự tham dự của 3.400 vận động viên (VDV) đến từ 54 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 40% so với năm 2017, trong đó có nhiều nhà vô địch các giải chạy đường trường lớn trên thế giới. Các VDV sẽ tranh tài để chinh phục nhiều quãng đường núi, dài nhất lên tới 100km.



Ngày 21/9 sẽ diễn ra hội chợ mở màn cho cuộc đua với nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia. Các VDV tham gia cự ly chạy 100km sẽ xuất phát vào lúc 22 giờ ngày 21/9, chạy trong đêm qua những đỉnh núi cao nhất Việt Nam.

Ngày 22/9, các VDV tham gia cự ly 70km, 42km và 21km sẽ xuất phát, chạy qua những thửa ruộng bậc thang và các làng dân tộc thiểu số. Khu vực về đích của cuộc đua sẽ đặt tại Topas Ecolodge - điểm đến đầu tiên trong danh sách 21 nơi nên đến nếu du khách quan tâm đến môi trường, do Tạp chí National Geographic bình chọn.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, cuộc đua chạy bộ đường núi là sự kiện chạy địa hình lớn nhất châu Á và là một sự kiện tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.

Tại mùa giải đầu tiên, cuộc đua chỉ có một nhóm nhỏ người Việt Nam quan tâm và tham gia. Đến năm 2018, số lượng người Việt Nam tham gia chiếm hơn 50%. Tại cuộc đua năm 2017, VDV Trần Duy Quang của Việt Nam đã xuất sắc giành giải nhất cự ly 100km và là người Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng tại cự ly chạy dài nhất này.

## Việt Nam giành giải phim châu Á hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Toronto

(nhandan.com.vn) Bộ phim "Người vợ ba" (The third wife) vừa được NET PAC (Mạng lưới các nhà phê bình phim châu Á Thái Bình Dương) trao tặng giải thưởng phim châu Á hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2018.

"Người vợ ba" của đạo diễn Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair) thực hiện, vừa ra mắt toàn cầu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2018 diễn ra từ ngày 6 - 16/9 tại thành phố Toronto (Canada). Phim là một trong những dự án thuộc chương trình gặp gỡ mùa thu - một chương trình đào tạo điện ảnh trẻ của Việt Nam và từng giành giải thưởng lớn năm 2016 cho dự án nghệ thuật tốt nhất của chương trình này.



"Người vợ ba" (The third wife) được công chiếu trong hình thức khám phá (discovery) dành cho các tài năng mới. Phim lấy bối cảnh Việt Nam thế kỷ 19, có gái nhỏ 14 tuổi tên là Mây được gả làm vợ ba cho một tay đao thủ. Cô không hề biết rằng những khát vọng thầm ẩn giấu sâu bên trong tâm hồn mình sẽ có ngày buộc cô phải lựa chọn giữa một cuộc sống an phận và sự tự do.

Phim có sự tham gia của các diễn viên Trần Nữ Yên Khê, Nguyễn Phương Trà My, Mai Thu Hương, Lê Vũ Long, Nguyễn Thanh Tâm, Lâm Thanh Mỹ.

Sau khi ra mắt tại Toronto, phim cũng ra mắt toàn châu Âu khi tham gia tranh giải chính thức tại Liên hoan phim quốc tế Saint Sebastien (Tây Ban Nha) vào cuối tháng 9.

## Chung tay lo Tết Trung thu cho thiếu nhi

Những ngày này, mọi ánh mắt của trẻ đều hướng về ngày Tết Trung thu truyền thống. Với các em thiếu nhi, đây thực sự là ngày hội lớn. Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Thành đoàn Thái Bình đang tích cực chuẩn bị nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm mang đến cho các em thiếu nhi một cái Tết Trung thu đặc sắc, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Thành đoàn cho biết: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, tổ chức vui Tết Trung thu cho các em nói riêng luôn được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thành phố quan tâm. Để tạo điều kiện tốt nhất cho thiếu nhi đón Tết Trung thu, Ban Thường

vụ Thành đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố xây dựng kế hoạch liên ngành để chỉ đạo đoàn các phường, xã phối hợp với ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, THCS tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, lý thú cho các em thiếu niên, nhi đồng. Thành đoàn yêu cầu các cơ sở đoàn ở địa bàn dân cư tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu vui tươi, phấn khởi, an toàn, có tính giáo dục cao, thu hút được đông đảo thiếu nhi tham gia... Khác với mọi năm, trung thu năm nay, 100% các phường, xã tổ chức cắm trại tập trung và liên hoan văn nghệ, các hoạt động vui chơi. Với nhiều nỗ lực, đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị đã cơ

bản hoàn tất. Hy vọng các em nhỏ sẽ được hưởng một mùa Trung thu an toàn, trọn vẹn tình yêu thương và rộn rã tiếng cười.

Sau 10 năm tổ chức cắm trại tại các khu dân cư, Tết Trung thu năm nay, phường Lê Hồng Phong tổ chức cắm trại tập trung tại Quảng trường 14/10 vào ngày 14 và 15/8 âm lịch. Bí thư Đoàn Thanh niên phường Lê Thị Kim Chi cho biết: Để các em có một Tết Trung thu vui tươi, bổ ích, những ngày qua, Đoàn Thanh niên phường tích cực phối hợp với các nhà trường, các khu dân phố xây dựng chương trình văn nghệ, các trò chơi dân gian. Để kiến tạo vui tươi trong toàn xã. 15 trại của các cụm tổ dân phố, 15 trại của các trường mầm non, tiểu học, THCS phường.

Để chuẩn bị cho Tết Trung thu năm nay, xã Đông Thọ đã sớm thành lập ban chỉ đạo, triển khai kế hoạch xuống các thôn, bí thư chi đoàn, huy động lực lượng nông cốt là đoàn viên, thanh niên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Xã cũng tổ chức sửa chữa các phương tiện phục vụ hoạt động đón Tết Trung thu, hiện các thôn đã tổ chức "nối trống" để các anh chị phụ trách hướng dẫn các em tập đồng diễn văn nghệ và nghi thức đội. Các tiết mục văn nghệ, thể thao và làm trại tham gia thi tài trong ngày hội cũng đang được tích cực chuẩn bị, tạo không khí sôi động vui tươi trong toàn xã. Theo đó, ngày 13 xã tổ chức thi cắm trại, kéo co, bóng đá, tổ chức các trò chơi dân gian và

tối 13/8 tổ chức rước đèn ông sao. Ngày 14 tiếp tục các hoạt động thể thao, biểu diễn văn nghệ với chủ đề "Đêm hội trăng rằm". Ngày rằm, các em sẽ thi múa hát, nghi thức đội, chuyển

trại về các thôn, nhận quà và tiếp tục tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Ban chỉ đạo Tết Trung thu của xã cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm đủ trời nắng hay



Ảnh: MINH ĐỨC

mưa các em đều được vui trung thu trọn vẹn. Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nguyễn Đức Quyết cho biết: Đến nay, công tác chuẩn bị cho Tết Trung thu đang được gấp rút hoàn thành. Các em thiếu niên, nhi đồng tích cực tập luyện các tiết mục múa hát tập thể. Vào buổi tối và những ngày cuối tuần, các thôn huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, ông bà, bố mẹ triển khai làm mô hình đèn kéo quân để tổ chức thi rước đèn tối 13/8. Tết Trung thu đang đến rất gần, không khí tươi vui, rộn ràng lan tỏa, len lỏi vào từng góc phố, con ngõ nơi phố phường. Hy vọng Tết Trung thu năm nay sẽ vui hơn, lấp lánh hơn với đèn ông sao, đèn kéo quân... trong tiếng hát các tưng đình dân và tiếng vỗ tay giòn giòn ánh lên niềm vui của các em trong đêm hội trăng rằm.

ĐỨC DÙNG